

ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน

# ซีเอ โกะเรียนรูเกี่ยวกับพระเยซู

โดย ลูซี่ สตีเวนสัน อีเวลล์  
นิตยสารศาสนจักร  
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)



ฮาวายเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา



มีพระวิหารสองแห่งในฮาวาย



ดอกไม้ประจำรัฐของฮาวายคือชบาสีเหลือง

ซีเอ โกะทำชุดผ้าขาวนวมของเธอให้เรียบร้อย เธอเป็นนางฟ้าในการแสดงการประสูติ และการแสดงกำลังจะเริ่ม

ซีเอ โกะไม่ค่อยรู้เรื่องคริสต์มาสหรือพระเยซูมากนัก ครอบครัวของเธอเดินทางจากญี่ปุ่นมาอยู่ฮาวาย และพวกเขานับถือศาสนาพุทธ แต่เจ้านายของพ่อเธอขอให้เธอร่วมแสดง และเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง เธอทำงานหนักเพื่อเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้น

“อย่างล้าเลย” ซีเอ โกะพูดขณะที่เธอยืนอยู่บนเวที “เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า มาประสูติที่เมืองของดาวิด” เธอชอบการเล่นละครครั้งนี้

ไม่กี่ปีต่อมา ซีเอ โกะได้พบกับผู้สอนศาสนา พวกเขามาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย “คุณอยากมาโบสถ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไหม?” พวกเขาถาม

ซีเอ โกะจำบทบาทของเธอในละครคริสต์มาสได้ *พระเยซูคือใคร?* เธอคิด เธอต้องการเรียนรู่มากขึ้น

เมื่อเธอกลับบ้าน ซีเอ โกะถามพ่อแม่ของเธอว่าเธอไปโบสถ์กับผู้สอนศาสนาได้ไหม “แม่ไม่เห็นว่าคุณจะไม่ได้อ่ะ” คุณแม่พูด “ตราบดีที่ลูกยังมาวัดพุทธกับเรา”

ที่โบสถ์ ซีเอ โกะเรียนรู้เพลงใหม่และได้รู้จักเพื่อนใหม่ในโรงเรียน วันอาทิตย์ เธอเรียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ เธอสามารถกลับใจและสักวันหนึ่งเธอจะได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ซีเอ โกะรู้สึกถึงบางสิ่งที่พิเศษอยู่ภายใน เธอรู้ว่าพระเยซูมีจริง

หลายปีผ่านไป ในแต่ละสัปดาห์ ซีเอ โกะไปวัดพุทธกับครอบครัวของเธอ และทุกวันอาทิตย์ เธอไปโบสถ์

เมื่ออายุ 15 ปี ซีเอ โกะต้องการรับบัพติศมา เธอกลัวเล็กน้อยที่จะขอพ่อแม่ของเธอ แต่พวกเขาสนับสนุนเธอ “เรารู้ว่าลูกสามารถเป็นลูกสาวที่ดีและเป็นสาวคริสต์ที่ดีได้” คุณพ่อกล่าว ซีเอ โกะมีความสุขมาก!



เธอกับเอ็ดเวิร์ด สามิของเธอมีบุตรชายสองคน



เธอเป็นครูและอาจารย์ใหญ่



ระหว่างรับใช้ในศาสนจักร เธอบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ตองกา และสเปน



ซีเอ โกะรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่พิเศษอยู่ภายใน

เมื่อเธอโตขึ้น ซีเอ โกะยังคงติดตามพระเยซู บางครั้งผู้คนก็ใจร้ายกับเธอ เพราะเธอเป็นคนญี่ปุ่น แต่ซีเอ โกะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นหยุดเธอ เธอปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตา

เมื่อเธออายุ 63 ปี ซีเอ โกะได้รับเรียกให้รับใช้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ เธอไปเยี่ยมสมาชิกศาสนจักรทั่วโลก เธอแบ่งปันความรักของพระผู้ช่วยให้รอด

ซีเอ โกะพูดในการประชุมใหญ่สามัญด้วย “ขอให้เรามาหาพระคริสต์” เธอกล่าว “ให้เราเปรมปรีดีในพระองค์ ผู้ประทานสิ่งดีทั้งสิ้น”\*

\* “Rejoice in Every Good Thing (ชื่นชมยินดีในความดีทุกอย่าง),” Ensign, Nov. 1991, 89.